
Ed. 44. Fyrirspurn [43. mál]
til samgöngumálaráðherra um lagningu hraðbrauta með varanlegu slítlagi.

Frá Tómasi Karlssyni.

a. Hvað líður undirbúningi, áætlunum og teikningum hraðbrauta, sem fyrirhugað
er að leggja varanlegu slitlagi í framtíðinni?

b. Hvað líður undirbúningi og könnun varðandi öflun erlends lánsfjár til þess-
ara vegaframkvæmda?

c. Hvaða bráðabirgðaáætlanir liggja nú þegar fyrir um kostnað við þessar fram-
kvæmdir?

d. Hafa áætlanir, er gerðar voru um tekjuauka vegasjóðs af nýjum tekjustofn-
um, er lögfestir voru á síðasta þingi, staðizt?


